

**ĐÔNG HUNG**

# Nhiều cơ chế hỗ trợ người dân đấu nổi, sử dụng nước sạch

Đến tháng 7/2017, tỷ lệ hộ dân đấu nổi, sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Đông Hưng mới đạt gần 40% (trong nhóm thấp nhất tỉnh). Hơn 8 tháng sau, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và các doanh nghiệp nước sạch, tỷ lệ hộ dân đấu nổi, sử dụng nước sạch của Đông Hưng đã đạt 81,77% (trong tốp cao của tỉnh).

**Phá "rào cản"**

**bằng cơ chế hỗ trợ**

Với 10 xã tiếp giáp sông Trà Lý, có hệ thống sông tưới, tiêu chảy qua từ Bắc xuống Nam và nguồn nước ngầm lớn là điều kiện thuận lợi để Đông Hưng triển khai chương trình nước sạch nông thôn. Song do nhân dân có tập quán sử dụng nước giếng khoan trong sinh hoạt; nhiều gia đình đã đầu tư hàng chục triệu đồng đào giếng, xây dựng hệ thống lọc, bể chứa nước; một số dự án nước sạch triển khai chậm; kinh phí đấu nổi nước sạch ban đầu cao, chưa thống nhất giữa các doanh nghiệp cung cấp nước sạch chính là nguyên nhân khiến người dân dù "khát nước sạch" nhưng còn chần chừ chưa đấu nổi, sử dụng nước sạch. Ông chí Hoàng Thái Phúc, Bí thư Huyện ủy cho biết: Để phá những "rào cản" đó, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết nhanh gọn các thủ tục về đấu tư, giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp triển khai dự án nước sạch. Yêu cầu các xã, thị trấn phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu cơ chế hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Một số xã đã trích ngân sách hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách đặc biệt khó khăn 200.000 - 300.000 đồng/1 đồng hồ nước. Các



Công nhân Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo đấu nổi nước sạch cho các hộ dân xã Đông Quang.

doanh nghiệp cũng có các chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực như: giảm tiền cho các hộ đấu nổi sớm; hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn 1 - 1,5 triệu đồng/đồng hồ; từ năm 2018, các nhà máy nước trong huyện thực hiện thu 50% kinh phí đấu nổi đồng hồ nước sạch, 50% trả dần trong 12 tháng... Các ngân hàng trên địa bàn huyện hỗ trợ người dân có nhu cầu vay 10 triệu đồng/hộ để đấu nổi nước sạch. Ông chí Trần Văn Tạng, Chủ tịch UBND xã Mê Linh cho biết: Để tháo gỡ khó khăn về kinh phí ban đầu đối nổi nước sạch cho một số hộ dân, cấp ủy, chính quyền xã đã quyết định trích ngân sách xã hỗ

trợ 7 hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi hộ 300.000 đồng; đề nghị Công ty Thương mại Thành Vinh giảm 1 triệu đồng/đồng hồ cho trên 40 hộ nghèo, thân nhân liệt sĩ, thương binh nặng; giảm 200.000 đồng/đồng hồ cho các hộ đấu nổi nước sạch trước ngày 31/12/2017. Đến tháng 10/2017, tỷ lệ hộ dân đấu nổi, sử dụng nước sạch của Mê Linh mới đạt 40,67%, nhưng nhờ có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời nên sau gần 6 tháng đã tăng gấp đôi (trên 80%). Để góp phần đưa nước sạch về với dân, Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động; đề

cao vai trò nêu gương của cán bộ, đoàn viên, hội viên; tranh thủ tiếng nói của các vị linh mục, cha xứ, các vị tăng ni, trưởng các dòng họ... Ông Nguyễn Thanh Sâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện cho biết: Thực hiện kết luận của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong cuộc làm việc với Hội Cựu chiến binh huyện về tiếp tục tuyên truyền thực hiện đấu nổi, sử dụng nước sạch trong hội viên, Hội Cựu chiến binh huyện đã yêu cầu toàn thể cán bộ, hội viên phải gương mẫu đi đầu, vận động người thân, bạn bè sử dụng nước sạch; hỗ trợ 10 hộ cựu chiến binh khó khăn 300.000 đồng/

đồng hồ nước. Vì thế, đến nay, tỷ lệ hộ cựu chiến binh đấu nổi, sử dụng nước sạch đã đạt 92,1%, trong đó có 15 xã đạt tỷ lệ 100%. Ông Nguyễn Văn Thắng, thôn Duyên Giang (xã Phú Lương) chia sẻ: Hiện nay, nước ở các ao, hồ, sông ngòi bị ô nhiễm nhiều, chủ trương đưa nước sạch về nông thôn rất hợp lòng dân. Song chi phí đấu nổi ban đầu cao, gia đình tôi thuộc hộ nghèo muốn được sử dụng nước sạch sớm mà không có tiền nộp cho nhà máy. Nhờ Hội Cựu chiến binh huyện hỗ trợ 300.000 đồng, nhà máy nước thực hiện thu tiền đấu nổi thành 2 đợt nên gia đình tôi đã được sử dụng nước sạch.

**Phấn đấu 100% người dân được sử dụng nước sạch**

Hiện nay, cấp ủy, chính quyền huyện Đông Hưng đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Công điện số 01/CD-UBND ngày 8/2/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện đấu nổi, sử dụng nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hết ngày 30/4/2018 toàn huyện có tỷ lệ hộ dân đấu nổi, sử dụng nước sạch đạt 100%. Ông chí Hoàng Đức Kiểm, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho

từng tổ chức, đoàn thể như: 100% đảng viên, hội viên hội cựu chiến binh, hội phụ nữ và hội nông dân đấu nổi, sử dụng nước sạch. Với 12 xã có tỷ lệ đấu nổi, sử dụng nước sạch thấp, Ban Chỉ đạo phối hợp cùng doanh nghiệp nước tổ chức tập huấn, tuyên truyền, đối tượng chủ yếu là các hộ chưa đấu nổi, sử dụng nước. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyền cụ thể, phù hợp với tình hình từng xã, từng thôn. Các xã, thị trấn bên cạnh việc thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về đấu nổi sử dụng nước sạch phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện; phân công từng cán bộ, đảng viên phụ trách các hộ chưa đấu nổi, sử dụng nước. Các doanh nghiệp tập trung đẩy đủ phương tiện, thiết bị, nhân lực và chủ động phối hợp với chính quyền xã đấu nổi nước sạch cho các hộ dân; thực hiện đúng quy trình sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xử lý, sản xuất nước sạch bảo đảm chất lượng. Các đoàn thể, các xã, các doanh nghiệp, ngân hàng tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo đấu nổi, sử dụng nước sạch...

**THU HIỆN**



Gia đình ông Vũ Việt Nhi, thôn Tây Bình Cách, xã Đông Xã (Đông Hưng) đã có nước sạch để dùng.

**► Nâng cao chất lượng hàng Việt Nam**

(nhandan.com.vn) Ngày 15/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (gọi tắt là cuộc vận động) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2017, cuộc vận động đã đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn, tiêu dùng hàng Việt Nam.

Năm 2018, thị trường sẽ có nhiều thách thức do các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, nhiều mặt hàng nhập khẩu sẽ về mức thuế suất 0% đến 5%. Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, các bộ, ngành, địa phương cần đổi mới, phát triển thị trường trong nước; tạo động lực, khuyến khích từng doanh nghiệp tăng năng suất, tối ưu hóa nguồn lực, ứng dụng công nghệ mới, xây dựng thương hiệu, thị trường để chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngày càng nâng cao; thực hiện nghiêm chỉnh thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước khi đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

**► Giảm rủi ro do thiên tai cho ngành Nông nghiệp**



(nhandan.com.vn) Ngày 15/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tổ chức hội nghị khu vực về thực hiện Khung hành động Sendai về giảm dần rủi ro thiên tai cho ngành Nông nghiệp ở châu Á - Thái Bình Dương với sự tham gia của 200 đại biểu và các đối tác phát triển ước tính 28 quốc gia khu vực châu Á và Thái Bình Dương.

Tại hội nghị, FAO đã công bố báo cáo toàn cầu tác động của thiên tai và khủng hoảng đối với nông nghiệp và an ninh lương thực năm 2017. Từ năm 2005 đến năm 2015, thiên tai gây ra thiệt hại ước tính 96 tỷ USD trong trồng trọt và chăn nuôi của các nước đang phát triển, trong đó hạn hán gây thiệt hại cho nông nghiệp ước tính 29 tỷ USD. Thảo luận về những rủi ro trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và lâm nghiệp, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm tốt trong việc giảm rủi ro, tăng cường khả năng chống chịu và cùng nhau xác định các ưu tiên để tiếp tục thực hiện Khung hành động Sendai trong lĩnh vực nông nghiệp.

# Tập trung chăm sóc lúa xuân



Nông dân xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) chăm sóc lúa xuân.

Sau khi hoàn thành gieo cấy 11.700ha lúa xuân, thời điểm này, nông dân Quỳnh Phụ đang tập trung chăm sóc đồng thời chủ động phòng, trừ sâu bệnh, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Vụ xuân năm 2018, trong tổng số 375ha lúa xuân của xã Quỳnh Hoàng, HTX DVNN Tân An chiếm 156ha. Không quản những ngày giáp tết, chấp hành đúng khung lịch thời vụ, từ ngày 14 - 28/2, xã viên HTX đã tập trung xuống đồng gieo cấy với cơ cấu chính gồm các giống Thiên ưu 8, BC15, TBR-1, TBR225. Đến nay, toàn bộ diện tích lúa xuân của HTX đang đẻ nhánh, sinh trưởng và

phát triển tốt, nông dân địa phương đang tập trung diệt trừ ốc bươu vàng và bọ trĩ xuất hiện trên một số diện tích. Trên cánh đồng thôn Ngô Múa, ông Trần Quang cho biết: Vụ xuân năm nay gia đình tôi cấy 9 sào, chủ yếu là giống lúa TBR-1 có năng suất cao, chất lượng gạo ngon. Do thời tiết vụ xuân thuận lợi, HTX làm tốt công tác thủy nông, nông dân chấp hành tốt để an sản xuất, đồng thời tập trung chăm sóc ngay sau cấy nên lúa của gia đình đang sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay tôi đang bón bổ sung NPK để giúp lúa đẻ nhánh tốt trung. Bên cạnh đó, theo khuyến cáo của HTX, bà con nông dân chú ý duy trì mực nước

rộng hợp lý, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, bắt ốc bươu vàng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh hại lúa.

Một màu xanh no ấm của 214ha lúa xuân với các giống BC15, TBR225, TBR-1, Thiên ưu... đang phủ kín các xã đồng xã Quỳnh Khê. Ông Hoàng Xuân Pha, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Từ ngày 12 - 26/2, nông dân Quỳnh Khê tập trung xuống đồng gieo cấy, đến thời điểm này toàn bộ diện tích lúa xuân của địa phương sinh trưởng và phát triển tốt, lúa đang tập trung đẻ nhánh rộ. Hiện tại, bà con nông dân đang tập trung tỉa dặm cho các diện tích gieo vãi, trừ ốc bươu vàng, bọ trĩ xuất hiện trên lúa xuân đồng

thời đẩy mạnh công tác diệt chuột đúng đợt theo chủ trương của HTX. Bên cạnh đó, các tổ nông gia và các trạm bơm điều tiết nước hợp lý giúp lúa sinh trưởng, đẻ nhánh thuận lợi. Vụ xuân năm 2018 thời tiết khá thuận lợi, kết hợp với việc chấp hành tốt để an sản xuất, làm tốt công tác thủy nông, dịch vụ nông nghiệp... chúng tôi tin chắc sẽ giành thắng lợi.

Cùng chung niềm tin ấy, ông Vũ Văn Tân, thôn Trung Linh chia sẻ: Gia đình tôi cấy 2 mẫu lúa xuân gồm các giống BC15 và Thiên ưu 8. Nhờ tự trang bị máy nông cụ nên sản xuất vụ xuân năm nay tiết kiệm được nhiều thời gian, sức lao động, nâng cao năng suất. Ngay sau khi cấy xong, ngoài việc chủ động giữ nước cho lúa, tôi tập trung bón thúc khi lúa bén rễ hồi xanh để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ cho biết: Phát huy thành tích năm 2017, năng suất lúa xuân toàn huyện đạt 72,54 tạ/ha, là vụ xuân đạt năng suất lúa cao nhất tỉnh, ngay sau khi hoàn thành gieo cấy lúa xuân, huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật tăng cường bám sát cơ sở, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh hại lúa cho nông dân các địa phương,

tạo tiền đề quan trọng để Quỳnh Phụ giành thắng lợi trong sản xuất vụ xuân năm 2018.

Huyện Tiên Hải có 10.230ha lúa xuân được gieo cấy trong khung thời vụ, lúa đang phát triển tốt. Hiện nay, Tiên Hải đã và đang tích cực tuyên truyền đến nông dân thường xuyên thăm đồng, tổ chức chăm sóc lúa xuân giai đoạn sâu.

Ông Hoàng Minh Tân đang tập trung chăm sóc cho 8 sào lúa BC15 của gia đình tại cánh đồng thôn Thượng (Tây Lương) chia sẻ: Để bảo đảm cho lúa xuân phát triển tốt, thời gian qua, tôi đã tích cực thăm đồng, tập trung bón phân cân đối cho lúa phát triển. Bước vào sản xuất vụ xuân gia đình tôi và bà con nông dân đã được HTX tổ chức các lớp tập huấn về cách chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân như cách chăm bón giai đoạn đầu bảo đảm lúa bén rễ, hồi xanh không bị ngộ độc và cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "4 đúng".

Ông Phan Đình Du, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Thắng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND xã, thời gian qua HTX đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất. Trước khi bước vào sản xuất vụ xuân, HTX chủ động kiểm tra, tu sửa máy bơm, nạo vét mương máng, khơi thông dòng chảy các

sông trực, sông dẫn. Phối hợp với các ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa xuân, sử dụng phân bón NPK, thuốc bảo vệ thực vật, trong đó HTX đã nhập 40 tấn phân bón NPK, đạm ure... và thuốc bảo vệ thực vật cung ứng cho bà con nông dân để chủ động chăm sóc cho 281ha lúa xuân.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải cho biết: Vụ xuân thường chịu tác động không thuận về thời tiết, nhất là tình trạng thiếu nước và hay bị nhiễm mặn tại một số xã ven biển. UBND huyện chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh cơ sở thông tin kịp thời diễn biến của thời tiết, tình hình sản

xuất để nhân dân biết và thực hiện. Chủ động ứng phó với tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn ở một số xã ven biển bảo đảm cho lúa xuân sinh trưởng, phát triển nhanh, an toàn. Ngoài ra, Tiên Hải đã chỉ đạo các địa phương tăng cường các lớp tập huấn về quy trình chăm sóc lúa xuân, sử dụng phân bón giúp nông dân nắm vững kiến thức chủ động trong sản xuất. Yêu cầu các HTX có kế hoạch lấy nước hợp lý, không để lãng phí nước, đặc biệt là các xã cuối nguồn. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi phối hợp với các địa phương tổ chức bơm nước bảo đảm nguồn nước tốt cho nông dân chăm sóc lúa xuân. Đối với diện tích gieo sạ được bố trí gọn vùng, chủ động nguồn nước tưới thích hợp, tiến hành tỉa dặm đúng mật độ tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh sớm; bón phân thúc

đợt 1 khi lúa đạt 4 - 5 lá. Lúa cấy cần chủ động làm cỏ, giữ mực nước hợp lý, xử lý cỏ dại tại các bờ vùng, bờ thửa. Đồng thời, khuyến cáo nông dân cách phòng, trừ dịch bệnh cho lúa ngay từ khi mới phát sinh. Chỉ đạo đài truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin về một số sâu bệnh thường phát sinh ngay từ đầu vụ để bà con nông dân nắm bắt, chủ động trong việc chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, bảo đảm cho cây lúa phát triển an toàn trong thời kỳ đẻ nhánh. Ngoài ra, các địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra các cửa hàng bán vật tư nông nghiệp. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về buôn bán hàng giả, hàng không có trong danh mục được phép lưu hành.

**TRINH CƯỜNG - MẠNH THẮNG**



Nông dân Tiên Hải tập trung chăm sóc lúa xuân.